

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

บริเวณปากแพะ

วัดนี้เป็นวัดภวนาทังสองฝั่ง ทางด้านครัวทางโน้น ทางนี้ภวานานะ อย่ามาหา ทะเลาะกัน ส่วนมากมักจะไต่ยินเสมอฝ่ายผู้หญิงไม่ทราบเป็นยังไง ปากเปราะปากบอน พุดไม่ได้คิด ถ้าจะคิดจะทบทวนสักนิดหนึ่งพุดออกมาจะน่าฟัง แต่นี้พุดอะไรมีแต่หอก แต่หลาวที่มแทงกันมา แสดงว่าปากเปราะมาก พอดคิดบ๊อบอกปั๊บๆ เลย จึงมีทะเลาะ กันอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ความคิดความอ่าน พระนี้ไม่เห็นมีอะไร เราปกครองเราก็อยู่วัดทาง พระนี้ไม่ได้อยู่ข้างใน แต่เรื่องราวก็มีเสมอข้างใน ทางนี้ไม่มีไม่เคยมี พระไม่มี แต่ทาง นั้นมีเสมอ บางรายได้ไล่ออกก็มี เราไม่เหมือนใคร พอแน่แล้วไล่ออก ไม่ต้องวินิจฉัยไล่ออก พระก็เหมือนกัน แต่พระนี้ไม่เคยมี เรียบตลอดมา ทางโน้นมักมีเสมอ

ให้พากันคิดอ่านหน่อยนะ อย่าพุดอะไรเปาะเปะออกมาๆ เรื่อยๆ ไม่ใช่ ความคิด ให้ทบทวนความคิดดูเสียก่อน เรียบร้อยแล้วค่อยพุดออกไปจะไม่มี การกระทบกระเทือนมาก ถ้าใช้ความคิดบ้างนะ นี้เอะอะออกแล้วๆ เปาะเปะๆ ปากบอน ปากแบ้ เขาเรียกปากแพะปากแบ้ แอ้ๆ เลวที่สุดปากแพะ ไปติดประกาศไว้ นั่นนะ ที่ ทางแยกเข้าไป ติดตัวใหญ่ๆ นะ ทางนี้เป็นทางพระ ทางนั้นทางครัว ให้ติดเบอร์ใหญ่ๆ ไว้ นี้บริเวณปากแพะ ติดไว้ ใครอยากเป็นแพะให้เข้ามานี้ อยากเป็นพระให้ไปทางนี้ ถ้าอยากเป็นแพะให้เข้าไปข้างใน แอ้ๆ แพะ

มันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไง ก็มันเป็นจริงๆ เออะเออะแล้วเป็นแล้ว มันไม่ใช่ ความคิด ปากเปราะปากบอน ก่อนจะพุดออกมาคิดทบทวนสักครั้งหนึ่งก็ยังมี นี่มันไม่ คิด เปาะเปะออกแล้วๆ เราฟังนี้เราคิดทุกอย่าง เกินไว้เฉยเหมือนไม่รู้ณะ พุดที่ไหนๆ เก็บไว้ๆ ถึงเวลาพุดถึงจะพุดออกมาอย่างนี้ละ ถ้าหากว่าเราจะพุดตามที่พวกแพะแสดง ออกมานี้เราเป็นปู่แพะแล้ว เข้าใจไหม เรายังคือปู่แพะ พวกนั้นเป็นแพะ ไอ้เราคือปู่แพะ นี้คือพระ ทางปู่พระทางนี้ ปู่แพะอยู่ทางโน้น เข้าใจ

มันต่างกันอยู่มากนะผู้หญิงผู้ชาย เราพุดเป็นธรรม ส่วนมากเราก็ไม่ได้ว่าผู้หญิง ทั่วๆ ไป ส่วนมากมักเป็น เปาะเปะออกแล้วๆ ไม่ใช่ความคิด คำพุดออกมานั้นละมัน ไปเป็นภัยต่อตัวเอง และเป็นภัยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้ใช้ความคิด ให้คิดเสียก่อนดี ใช้ไม่ได้ นะ ปากเปราะไม่ดี ให้ใช้ความคิดความอ่านเสียก่อน นี่ฟังมาหมด ฟังแล้วเก็บเรียบๆ เหมือนไม่รู้ไม่ชี้ณะเก็บไว้ นั้น ทางนั้นเปาะเปะออกมาทางนี้เก็บไว้ๆ ถึงวันเวลาถึงออก ที่เดียวๆ นอกจากรายไหนที่มันร้อนมากนี้เราไล่เดียนั้นเลย เอาละที่นี้จะให้พร

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*
และเครือข่ายทั่วประเทศ